

วัคซีน COVID-19: คำถามที่พบบ่อย

เอกสารที่แจกให้นี้เป็นกรให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐานจากความรู้ที่มีการตรวจสอบแล้วโดยแพทย์ เป็นข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2021

เป็นวัคซีนที่ทดสอบกับกลุ่มคนผิวสีหรือชนกลุ่มน้อยอื่นใช่หรือไม่?

การศึกษาวัคซีนนี้มาจากกลุ่มคนผิวสีและชนกลุ่มน้อยอื่นประมาณ 20% ถึง 38%

ฉันควรจะฉีดวัคซีนครั้งที่สองหรือไม่ หากฉันมีผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง?

ใช่! ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงเกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมาก คุณต้องฉีดครั้งที่สองเพื่อการป้องกันอย่างเต็มรูปแบบ -

ฉีดหนึ่งเข็มไม่เพียงพอกับการป้องกัน หากคุณมีการตอบสนองที่ไม่ดี

คุณควรพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้

ฉันมีอาการแพ้ที่ไม่ดี ฉันควรจะรับวัคซีนหรือไม่?

หากคุณแพ้ส่วนผสมในวัคซีนหรือมีการตอบสนองที่ไม่ดีต่อวัคซีนอื่นมาก่อน คุณไม่ควรจะรับวัคซีน

หากคุณมีอาการแพ้ที่ไม่ดีจากสิ่งอื่น ๆ (อาหาร, ยา) ให้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

วัคซีนจะเปิดตัวอย่างไรและใครจะได้รับวัคซีนก่อน?

เรามีกลุ่ม ("หน่วยเฉพาะกิจ") ที่จะจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการเปิดตัววัคซีน ผู้ที่จะเกิดการเจ็บป่วยหนักจาก COVID-

19 จะได้รับวัคซีนก่อน: บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ, ผู้ที่อยู่ในสถานดูแลสุขภาพระยะยาว ฯลฯ

ระยะต่อไปจะรวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ ในระยะที่ 3 ทุกคนที่ต้องการวัคซีนจะได้รับวัคซีน

วัคซีนเหล่านี้จะใช้ได้ผลกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือไม่?

การฉีดวัคซีนทั้ง Pfizer-Biontech และ Moderna

แสดงให้เห็นถึงการป้องกันที่คล้ายคลึงกันสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

ซึ่งเหมือนกับการป้องกันในคนที่มีอายุน้อยกว่า: **Pfizer-Biontech** ให้ภูมิคุ้มกัน 95% ในขณะที่ **Moderna**

มีภูมิคุ้มกัน 86% สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

ฉันจะได้รับเชื้อ COVID-19 จากวัคซีนหรือไม่?

วัคซีนไม่ได้ "มีชีวิต" ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีไวรัสใด ๆ

ดังนั้นวัคซีนจึงไม่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายของคุณได้

ฉันยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่หลังจากรับวัคซีนหรือไม่? ทำไม?

ใช่ ยังมีโอกาสบ้างเล็กน้อยที่คุณจะป่วยจาก COVID-19 และเป็นต้นเหตุให้เชื้อไปสู่ผู้อื่น

คุณยังต้องสวมหน้ากากอนามัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นระยะห่างหลังจากได้รับวัคซีน

เรามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผลข้างเคียงหรือไม่?

จากการศึกษาแสดงผลลัพธ์ไว้อย่างดี โดยมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงนั้นน้อยมาก ผลข้างเคียงส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่าง 2-3 วัน หลังจากได้รับวัคซีนและอาจสูงถึง 6 สัปดาห์ หลังจากนั้น เมื่อการศึกษาทำเสร็จสิ้นแล้ว

พวกเขาจะตรวจสอบผู้คนเป็นเวลานานถึง 2 เดือน หลังจากที่พวกเขาได้รับวัคซีน

แล้วผลข้างเคียงระยะยาวล่ะ?

แม้ตอนนี้ องค์กร Health Canada ยังคงตรวจสอบคนที่ได้รับวัคซีนของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลข้างเคียงอื่น ๆ เกิดขึ้นมา หากมีผลข้างเคียงใหม่เกิดขึ้นไม่ควรเป็นเหตุให้เกิดความกังวลมากเกินไปเพราะแทบจะไม่พบเลย

"ภูมิคุ้มกันหมู่" คืออะไรและมันทำงานอย่างไร?

ภูมิคุ้มกันหมู่ หมายถึงผู้คนที่ได้รับการปกป้องจากไวรัสทางอ้อม

ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับผู้คนจำนวนมากเท่าที่เราจะทำได้ เรามั่นใจได้ว่าคนอื่นที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่ได้รับไวรัส และจะไม่ป่วยจากมันด้วย เราคิดว่าการรับวัคซีน 70-80%

ของผู้คนจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับทุกคนและให้ภูมิคุ้มกันหมู่

มีข้อมูลจำนวนมากใน WhatsApp, Facebook และโซเชียลมีเดียอื่น

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง?

รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น จากแพทย์ประจำครอบครัวหรือพยาบาลของคุณ หรือทางออนไลน์จากเว็บไซต์ด้านสาธารณสุข (ดูลิงค์ด้านล่าง)

ฉันจะได้รับการคุ้มครองนานแค่ไหน?

ในตอนนี้อาจยังไม่ทราบว่าคุณจะได้รับการคุ้มครองนานแค่ไหนหลังจากได้รับวัคซีน



หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม คุณสามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่สามารถให้แหล่งและข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านสาธารณสุขต่อไปนี้:

1. <https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario>
2. <https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html>